

KỶ NGHỊ ĐỊNH THƯ NÂNG CẤP AANZFTA



Ngày 21/8/2023, trong khuôn khổ Bộ trưởng kinh tế ASEAN - Australia/New Zealand, hai nước ASEAN là Brunei, Indonesia đã cùng với đối tác Australia và New Zealand ký Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA). Các nước thành viên còn lại của ASEAN sẽ ký Nghị định thư sửa đổi này vào thời điểm thích hợp.

Nghị định thư thứ 2 sửa đổi, nâng cấp AANZFTA là kết quả của 03 năm đàm phán giữa các nước ASEAN và Australia-New Zealand với mục tiêu duy trì tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng của Hiệp định đã có hiệu lực từ năm 2010 này, đồng thời có thể thông qua Hiệp định này để thúc đẩy quá trình hợp tác phục hồi kinh tế sau đại dịch của các nước thành viên.

Về nội dung, trong lần sửa đổi Hiệp định này, các nước thành viên không chỉ tiến hành sửa đổi, nâng cấp các cam kết sẵn có mà còn bổ sung thêm nhiều nội dung mới về mua sắm công, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng như về phát triển bền vững. Những nội dung này góp phần làm cho AANZFTA trở nên hiện đại hơn, toàn diện hơn, có khả năng đáp ứng các thách thức mới nổi, những gián đoạn thương mại có thể xảy ra trong tương lai.

Cụ thể, có tổng cộng 13 Chương được nâng cấp trong Hiệp định AANZFTA, trong đó đáng kể có Chương về Quy tắc xuất xứ, Thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại, Đầu tư, Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Thương mại điện tử...



Bên cạnh đó, AANZFTA cũng được thêm mới 03 Chương về Mua sắm chính phủ, Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và Thương mại và phát triển bền vững, đồng thời bổ sung thêm các điều khoản mới về dịch vụ giáo dục trong Chương thương mại dịch vụ.

Với những nội dung sửa đổi bao trùm, bản nâng cấp AANZFTA được kỳ vọng sẽ hỗ trợ khả năng phục hồi, tăng tính chống chịu của các chuỗi cung ứng trong khu vực, đảm bảo dòng lưu thông hàng hóa thiết yếu trong thời kỳ khủng hoảng. Đồng thời, AANZFTA nâng cấp dự kiến cũng giúp tăng cường tự do hóa dịch vụ và đầu tư, hỗ trợ thương mại điện tử và chuyển đổi số, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế khu vực bền vững và bao trùm.

Về *thủ tục*, sau khi được ký kết, các nước thành viên Hiệp định sẽ tiến hành các thủ tục phê chuẩn/phê duyệt nội bộ, đồng thời nộp văn kiện phê chuẩn/phê duyệt/chấp thuận này cho Cơ quan lưu chiếu của Hiệp định (là Tổng thư ký ASEAN). Nghị định thư nâng cấp sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày Cơ quan lưu chiếu nhận được văn kiện phê chuẩn/phê duyệt/chấp thuận của Australia, New Zealand và ít nhất bốn nước ASEAN.

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu chi tiết về Nghị định thứ 2 sửa đổi AANZFTA tại website của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI theo đường dẫn sau: <https://trungtamwto.vn/chuyen-de/24311-nghi-dinh-thu-thu-2-sua-doi-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean--australianew-zealand-aanzfta>